

อุตุกเคาะเงินเพิ่มค่าอ้อยวันนี้ ชาวไร่ลุ้นรับเพิ่มอีก160บาท/ตัน

ASTV ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ASTVผู้จัดการรายวัน - นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานเปิดเผยว่า วันนี้(14 ม.ค.)จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 57/58 ที่ประกาศ 900 บาทต่อตัน ซึ่งชาวไร่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าอ้อยเช่นที่เคยดำเนินการมาคือการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร(ธ.ก.ส.) ปลอยกู้ผ่านกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.)

"เราต้องการให้รัฐช่วยเหลือเงินค่าอ้อยให้คุ้มกับต้นทุนการผลิตซึ่ง 900 บาทต่อตันนั้นต่ำไป เพราะต้นทุนอยู่ที่1,222 บาทต่อตัน แต่จะได้เท่าใดก็อยู่ที่รัฐพิจารณาซึ่งเบื้องต้นหากพิจารณาตามศักยภาพการใช้หนี้ของกองทุนอ้อยฯ ขึ้นต่ำที่เคยกู้เพื่อเพิ่มค่าอ้อยก็จะได้ประมาณ 160 บาทต่อตัน" นาย ธีระชัยกล่าว

ทั้งนี้ ยอมรับว่าสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำโดยราคาน้ำตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ซึ่งมีแนวโน้มว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 57/58 จะต่ำกว่า 900 บาทต่อตันซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อกองทุนฯจะต้องหาเงินมาจ่ายคืนในส่วนนี้ด้วย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่รัฐจะต้องพิจารณาภาพรวมออกมา

สำหรับการเปิดหีบอ้อยตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมาพบว่าปริมาณอ้อยหีบประมาณ 31 ล้านตันแล้วและหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถือว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านตันจากปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจากรายย่อยเพิ่มขึ้น ส่วนค่าความหวานเฉลี่ยล่าสุดต่ำกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมควรประกาศราคาอ้อยขั้นต้นและเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุดโดยหากเป็นไปได้ควรจะชัดเจนก่อนเปิดหีบอ้อยเพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้รายย่อยได้รับราคาอ้อยส่วนเพิ่มดังกล่าวเนื่องจากการประกาศภายหลังโดยยิ่งล่าช้าเท่าใดก็ยิ่งทำให้รายย่อยจะไม่ได้รับเงินส่วนเพิ่มนี้เนื่องจากหัวหน้าโควตาที่ไปรับซื้ออ้อยให้กับโรงงานจะปั่นราคาอ้อยให้ต่ำแล้วที่เหลือจะไปสร้างกำไรให้เกิดขึ้น

"ปีที่ผ่านมา มาหัวหน้าโควตาอ้อยที่มีการไปรับซื้ออ้อย จากรายย่อยมาปลอยต่อมีการทำกำไรจากส่วนต่างนี้นับ 100 ล้านบาทเพราะมีการประกาศเงินช่วยเหลือล่าช้าทำให้รายย่อยไม่แน่ใจจึงต้องการปลอยอ้อยให้ได้เงินมาก่อน" แหล่งข่าวกล่าว

นอกจากนี้ยังเห็นว่ารัฐไม่ควรจะไปกำหนดระยะห่างที่ตั้งโรงงานน้ำตาลแต่อย่างใดควรปลอยให้เป็นกลไกเสรีแล้วรัฐใช้วิธีกำกับดูแลใบอนุญาตที่จะดูเครื่องจักรว่าเหมาะสมหรือไม่จะดีกว่า เนื่องจากเอกชนเมื่อทำธุรกิจจึงไม่ควรจะไปหวังว่าจะไปแย่งอ้อยกันเพราะก่อนตั้งย่อมต้องคิดให้ดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีกระแสข่าววงในว่าทางฝ่ายราชการได้ถามความเห็นไปยัง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายและได้รับการยืนยันตัวเลขระยะห่างที่เหมาะสมว่าควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย 60 กิโลเมตรจากปัจจุบันที่ 80 กม.